

กยท. ชี้ยางพาราไทยยังมีอนาคต ใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าจัดอุปสงค์อุปทานให้สมดุล

วงการยางพาราไทยยังมีอนาคต แต่ต้องจัดระเบียบอุปสงค์อุปทานให้สมดุล รัฐต้องส่งเสริมการวิจัยใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผลักดันการใช้ยางในประเทศมากขึ้น

นายเสณีย์ จิตตเกษม หนึ่งในคณะกรรมการบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้กล่าวในงานเสวนา “ยางพาราสู่คุณค่าพลังงานชีวมวล” ต่อประเด็นที่น่าสนใจ “หมดยุคของยางพาราจริงหรือ” ว่าตลาดยางพาราไทยจะยังคงยุคทองหรือไม่อย่างไรนั้น ความเข้มแข็งของเกษตรกรคือตัวแปรสำคัญ แต่สิ่งที่สะท้อนกลับเมื่อเกิดปัญหาราคายางตกต่ำเป็นเพราะเกษตรกรขาดการรวมกลุ่ม เนื่องจากวิถีเกษตรกรชาวสวนยางล้วนแล้วแต่เป็นเกษตรกรรายย่อย เมื่อรายได้ไม่มีประจวบกับต้องเจอปัญหาภัยธรรมชาติซ้ำซ้ำเข้าไปอีก ทำให้ต้องพึ่งพาสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปจนถึงการกู้ยืมให้เกิดหนี้ในระบบ เกษตรกรพึ่งรัฐและต้องการหลักประกันราคา ดังนั้นสิ่งสำคัญที่เป็นแนวทางระยะยาวและยั่งยืนในอนาคต คือ 1.รัฐบาลควรจะต้องส่งเสริมการแปรรูปยางใช้ในประเทศให้มาก 2.การส่งออกในอนาคตไทยควรเป็นฐานผลิตภัณฑ์ AEC รัฐควรให้ความสำคัญกับการวิจัยยางให้มากขึ้น เช่น มาเลเซีย มีการวิจัยอุตสาหกรรมยางต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและส่งออกควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน จะเห็นได้ว่ารัฐมาถูกทาง แต่ต้องผลักดันให้เกิดให้มากที่สุด วันนี้ราคายางดีขึ้นมาก แต่ “ยางจะราคาเท่าไรไม่สำคัญเท่ากับเงินที่เหลือ” เกษตรกรต้องรวมกลุ่มให้เข้มแข็งมากกว่านี้ แน่ใจว่ายางยังคงเปรียบเสมือนทองแต่เกษตรกรชาวสวนยางจะเป็นอย่างไร

ในอนาคตนั้นคือโจทย์ ด้านนายธีรพงศ์ ตันติเพชรกรณ กรรมการบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้อีกหนึ่งมุมมองว่า ในนามสถาบันเกษตรกร หากเราไม่เชื่อมั่นอนาคตยางคงต้องโค่นทิ้งไปแล้ว ซึ่งปัจจัยหลักที่สำคัญของอนาคตยางพาราไทย คือ การวางตลาดอุปสงค์อุปทาน (Demand-Supply) ให้สมดุลเพื่อรับมือต่อความไม่เสถียรของราคาตลาดโลก หรือเมื่อเกิดปัญหาภัยแล้งมักจะส่งผลถึงชีพพลาย กรีดไม่ได้ ไม่มีน้ำยางสดขาย ดังนั้นทางออกสิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการผลักดันส่งเสริมการใช้ยางในประเทศให้มากที่สุด “ส่งออกให้น้อย ใช้ในประเทศให้มาก” แล้วบริหารจัดการเชิงนโยบายให้ดี ต้องพัฒนาแปรรูปและต่อยอด อย่างธุรกิจไม้ยาง ชาวสวนยางมองว่าไม้ยางคือโบนัส ดังนั้นอนาคตยางไทยยังคงไปได้อีกไกล แต่ต้องวางดีมาดชีพพลายให้สมดุล สอดคล้องกับ นายวิที สุพิทักษ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย มองว่า วันนี้ราคายางอยู่ที่ 50-60 บาท/กก. ถือว่าดี หากเทียบกับช่วงขาลงปลายปีที่แล้ว แต่สิ่งสำคัญหากเกษตรกรชาวสวนยางมีวินัยรักษาคุณภาพ มีน้ำยางพันธุ์ดี เช่น อดิเต เคยมีการรับซื้อขายถ้วยมีก้อนดินผสมยางแผ่นผสมแป้งมัน ตรงนี้ต้องตรวจสอบคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐาน เพราะคุณภาพคือจุดแข็งยางพาราไทย ขณะเดียวกันหากรัฐบาลจับดีมานด์ให้ดีและชีพพลายให้พอก็จะทำให้รักษาสมดุลและประเมินความเสี่ยงได้ สำคัญไปกว่านั้นคือควบคุมการส่งออกและต้องพัฒนาการใช้ยางเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรม อาทิ หมอนยาง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำยาง ดังนั้นโจทย์ของรัฐบาลและ Key Success ของ

อุตสาหกรรมยางไทย คือ รัฐบาลต้องส่งเสริมการวิจัย ส่งซื้อขายไปยังหน่วยงานราชการให้มาก กระทรวงเกษตรฯต้องจับมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ให้เกิดรูปธรรมเพื่อยกระดับนวัตกรรมยางสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

นายบุญทวน อุตุตมย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มองว่า ในจำนวนปริมาณการใช้ยางในประเทศ 5.4 แสนตัน/ปี ต้องแปรรูปไปสู่สูงมีอย่าง ยางมอเตอริสค์ และอื่น ๆ ให้มาก อุตสาหกรรมยางยังเป็นยุคทองเพราะคนใช้รถ ประกอบกับคู่แข่งอย่างคือราคาน้ำมัน หากนำยางมาสังเคราะห์ก็สามารถผลิตได้อย่างได้มูลค่าเพิ่ม ที่น่าสนใจคือขอฝากการบ้านให้การยางแห่งประเทศไทย จับกระแส Climate Change (การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก) ให้ได้ เพื่อให้เข้ากับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งอุตสาหกรรมยางมีเคมีคอลมาเป็นตัวแปร จะทำอะไรให้สินค้ายางใช้นวัตกรรมใหม่ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด แน่ใจว่าสินค้าเหล่านี้สามารถเพิ่มมูลค่าและเข้ากับสภาวะการณ์โลกปัจจุบัน

■ ‘ชิโนเคม’เบรก 2 แสนตัน/ซัดไทยผิดสัญญา

ยางแลกรถไฟจีนล่าช้า

เกษตรกรไวยกยท.เก็บบเซสส์ - จี้จ่ายค่ายาง

เปิดบันทึกกลับชิโนเคมรัฐวิสาหกิจจีน แจ้งชะลอรับมอบยาง 2 แสนตัน โดยไม่มีการกำหนด ส่อล้มติดซื้อชายหลังไม่พอใจไทยผิดสัญญาความร่วมมือสร้างทางรถไฟไทย-จีน วงในกยท.เดือดซัดหากยักยักไม่ชัดเจนในการรับมอบ พร้อมขायให้เจ้าอื่น ด้านสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ บุกทวงเงินค่ายางกว่า 2 พันตัน “เซาว์” รองผู้ว่าการ กยท. รับงวด พ.ค.มีปัญหา “อาคม” รวม.คมนาคมโยน ก.เกษตรฯต้องแก้เอง

อ่านต่อหน้า > 2

ข่าวต่อ

อย่างแฉก

จากกรณีการซื้อชายผลิตภัณฑ์ยางระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับเครือชิโนเคม ตามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนว่าด้วยความร่วมมือการค้าสินค้าเกษตรลงนามเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 วัตถุประสงค์เพื่อความสัมพันธไมตรีระหว่าง 2 รัฐบาลและเป็นการเริ่มต้นโครงการความร่วมมือสร้างทางรถไฟไทย-จีน ในปี 2558 โดยจีนพร้อมที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ยางที่มีปริมาณรวม 2 แสนตันจากประเทศไทยนั้น

จีนชะลอรับมอบไม่มีกำหนด

แหล่งข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ล่าสุดทางชิโนเคมได้แจ้งขอชะลอการรับมอบยางสำหรับงวดเดือนพฤษภาคม 2559 ออกไปโดยไม่มีกำหนด (จากงวดแรก 1.66 หมื่นตันได้รับมอบไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา) ตามหลักฐานเอกสารของ กยท.เลขที่ 16/2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยในเอกสารดังกล่าวระบุได้มีการหารือระหว่างนายพิเชษฐ พร้อมมูล อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง ในฐานะผู้จัดการโครงการ กับ นายหลิว (Lyu) ผู้ประสานงานของชิโนเคมใน 3 ข้อการหารือ ได้แก่

1. แผนการส่งมอบยางเดือน พฤษภาคม 2559 ทางนายหลิว เสนอว่า ยางที่ส่งมอบในเดือนดังกล่าวครั้งหนึ่ง จำนวน 8 พันตัน จะขอใช้ราคาเฉลี่ยเดือน มีนาคม 2559 ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจำนวน 8 พันตัน จะใช้ราคาเฉลี่ยเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งผู้จัดการโครงการ ได้ให้ความเห็นว่าขัดกับสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าอย่างทั้งหมดให้ใช้ราคาเฉลี่ย 2 เดือนย้อนหลัง โดยการส่งมอบยางของเดือนพฤษภาคม ให้ใช้ราคาเฉลี่ยของเดือนมีนาคมและ เมษายน 2559 หากชิโนเคมจะขอเปลี่ยนแปลงให้ทำหนังสือถึง กยท.

2. กำหนดเวลาการรับมอบยาง ทางนายพิเชษฐ เสนอว่า เพื่อกยท.จะได้บริหารจัดการสต็อกยางได้เหมาะสม ทางชิโนเคมควรกำหนดเวลาการรับมอบที่ชัดเจน ซึ่งหากชิโนเคมยังไม่มีความชัดเจนในการรับมอบยาง กยท.อาจจะต้องพิจารณาการขायยางให้กับผู้ซื้อรายอื่น เพื่อไม่ให้เป็นการระงับการเก็บรักษาและป้องกันความเสียหายด้านราคา ซึ่งนายหลิว ไม่สามารถตอบได้เนื่องจากกำหนดรับมอบรัฐบาลจีนเป็นผู้สั่งการ

3. ปริมาณยางส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2559 กยท.เตรียมไว้ส่งมอบไว้จำนวน 1.2 หมื่นตัน ซึ่ง กยท.ได้ตกลงซื้อจากผู้ส่งออกและสถาบันเกษตรกรเพื่อส่งมอบชิโนเคม ควรดำเนินการรับมอบส่วนปริมาณที่เหลือประมาณ 4 พันตัน อาจทำความเข้าใจในแผนการส่งมอบต่อ

ไป (ในข้อตกลงจีนจะสั่งซื้อและรับมอบยาง 12 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 1.66 หมื่นตัน) ซึ่งทางนายหลิว ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่า จะรับมอบยางได้เมื่อใด

ล่าสุดทางกยท.ได้ทำหนังสือทวงถามกำหนดการรับมอบยางของชิโนเคมอย่างเป็นทางการ และสำหรับยางที่ กยท.ได้ตกลงซื้อจากผู้ส่งออกและสถาบันเกษตรกรไว้แล้ว จำนวน 9 พันตัน ควรตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการขायยางในกรณีที่ชิโนเคมยังไม่ตอบยืนยันการรับมอบยางที่ กยท.ได้จัดซื้อไว้แล้ว

ชี้เหตุไม่พอใจไทยผิดสัญญา

แหล่งข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงกรณีนี้ได้มีการตั้งข้อสันนิษฐานรวมทั้ง กยท.ได้แจ้งไปยังเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญา สาเหตุที่จีนสั่งชะลอการรับมอบยางออกไปโดยไม่มีกำหนด คาดว่าเบื้องต้นจะมาจากกรณีที่รัฐบาลจีนไม่พอใจรัฐบาลไทยจากเดิมที่จะกู้เงินจากรัฐบาลจีนทั้งหมดกว่า 5 แสนล้านบาทมาลงทุนโครงการความร่วมมือสร้างทางรถไฟไทย-จีน พร้อมกันนั้นจีนขอสิทธิการใช้ประโยชน์พื้นที่ตลอดแนวสองข้างทางรถไฟ แต่ภายหลังรัฐบาลไทยประกาศจะลงทุนเองทั้งหมด แต่ยังไม่เปิดช่องในการใช้เงินกู้จากจีน(หากเงื่อนไขเงินดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งเงินอื่น) ส่วนการเดินรถนั้นไทยจะตั้งบริษัทเอง ขณะที่เทคโนโลยีต่างๆ ยังเป็นของ

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ 9 - 11 มิ.ย. 59 น. 1, 2 (1)

เงินตามข้อตกลง จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงส่งผลมาถึงการซื้อขายยางได้หยุดชะงัก ดังข้อความตอนหนึ่งของการเจรจา ระหว่างนายพิเชษฐ และนายหลิวงษ์ว่า “การกำหนดรับมอบรัฐบาลจีนเป็นผู้จัดการ”

กยท.รับงวด พ.ค.มีปัญหา

ด้านนายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(สกย.) รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการด้านอุตสาหกรรมยางและผลัตยาง กล่าวสั้นๆ ว่า การส่งมอบยางงวดแรกให้กับซีโนเคมได้ส่งเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1.66 หมื่นตัน ตามสัญญาเดือนเมษายน ส่วนงวดเดือนพฤษภาคมยังอยู่ระหว่างการเจรจา มองเป็นเรื่องธรรมดาที่การซื้อขายกันย่อมจะต้องมีการต่อรองเป็นรอบๆ ไป ส่วนเรื่องความเดือดร้อนจากสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการซื้อขายยาง จำนวน 2 แสนต้น ให้กับซีโนเคมนั้น ได้รับทราบปัญหาแล้วจะรีบเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขให้เร็วที่สุด

เร่งผู้ว่าการชงบอร์ดช่วยเกษตรกร

ขณะที่นายสาย อินคำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (บอร์ดยาง) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหลายกลุ่มได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ จ.ยะลา สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จ.ชลบุรี สหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลก และชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด นำตัวแทนกว่า 20 คนมายื่นหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธาน กยท. และดร.วิรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. ว่า ได้รับผลกระทบจากการที่เครือซีโนเคม คู่ค้า ของ กยท. เลื่อนการซื้อและรับมอบยางออกไปโดยไม่มีกำหนด ทำให้ยางแห้งและยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ที่จ้างเอกชนแปรรูป) ค้างอยู่ที่โกดังของบริษัทยางไทยบักซ์ได้ (เต็กบีห้าง) กว่า 2 พันตัน ซึ่งทางบริษัทกำลังดำเนินการเก็บค่าเช่า

โกดัง ซึ่งทางสหกรณ์ต้องการความชัดเจน และหากมีการชะลอส่งมอบไปทาง กยท. จะต้องจ่ายค่าเช่าจำนวนนี้ให้กับกลุ่มเกษตรกร เพราะไม่ใช่ความผิดของเกษตรกรที่จะต้องมารับผิดชอบ

“สำหรับราคายางแท่ง STR 20 จำนวนกว่า 600 ตัน กยท.รับซื้อราคา 47.90 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 1.42 พันตัน กยท.รับซื้อ ราคา 51.40 บาทต่อกิโลกรัม ล่าสุดทางผู้ประกอบการได้เร่งให้นำยางออกจากโกดัง มิฉะนั้นจะเก็บค่าเช่า เรื่องนี้ทางกลุ่มเกษตรกรเดือดร้อนมาก จึงติดต่อมาทางผมเพื่อให้ทางผู้ว่าการกยท. เร่งรัดเสนอเข้าบอร์ดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้เป็นการด่วน”

ด้านนายประสิทธิ์ หนึ่งดี เลขาธิการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดการยาง กล่าวว่า ยังไม่ทราบเรื่อง ซึ่งหากเป็นจริงควรที่จะอนุมัติช่วยเหลือหากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการเลื่อนซื้อขายให้กับซีโนเคม โดยทางบอร์ดจะมีประชุมในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ เชื่อว่าจะมีทางออกอย่างแน่นอน

วอย กยท.เก็บเชสต์-จีจ่ายค่ายาง

นายกัมปนาท วงศ์สุวรรณ ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ จังหวัดยะลา กล่าวว่าทางกลุ่มสหกรณ์ได้มีหนังสือชี้แจงและเดินทางมาทวงถาม 2 ข้อด้วยกัน ได้แก่ 1. ทางกลุ่มได้มีการรวบรวมยางพารา เพื่อขายให้กับเครือซีโนเคม จากเงินงวดแรกส่งให้กว่า 3 พันตัน ทั้งยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง STR 20 ซึ่งทาง กยท.แจ้งว่าจะไม่มีการหักค่าธรรมเนียมการเก็บเงินสงเคราะห์ยางจากการส่งออก (เงินเชสต์) 1.40 บาทต่อกิโลกรัมจากเกษตรกร แต่พอถึงเวลาโอนเงินมาให้กลับมีใบเสร็จหักค่าเงินเชสต์ด้วย 2. กยท.จะต้องจ่ายค่าเช่ากว่า 2 พันตันที่อยู่ในโกดังเอกชนที่รับจ้างผลัตยาง เพราะซีโนเคมเลื่อนสัญญาส่งมอบจะนำมาแล้วอ้างเบี่ยงไม่จ่ายค่าเช่าไม่ได้

อากมบียก.เกษตรกรต้องแก้เอง

นายอากม เต็มพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีฝ่ายจีนจะนำเอาประเด็นการยกเลิกซื้อสินค้าเกษตรของไทยนั้นว่าเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องไปดำเนินการแก้ไขปัญหา เพราะไทยยืนยันพร้อมที่จะลงทุนโครงการรถไฟเอง และยืนยันว่ายังปฏิบัติตามกรอบความร่วมมือต่อกัน ขณะนี้โครงการรถไฟไทย-จีนยังดำเนินการไปตามแผน โดยจะดำเนินการในส่วนที่มีความพร้อมไปก่อนเมื่อตีมันต์เกิดขึ้นจึงจะดำเนินการในส่วนอื่นต่อเนื่อกันไป

“ยังเป็นไปตามกรอบความร่วมมือต่อกันเพียงแต่ไทยจะลงทุนเองซึ่งประเด็นการกู้เงินนั้นไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าไทยจำเป็นต้องกู้จากจีน หากไทยพร้อมก็สามารถใช้เงินในประเทศลงทุนเองได้ ทั้งนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องขอความร่วมมือจากฝ่ายจีนตามที่ระบุเอาไว้ในกรอบความร่วมมือ อาทิ ด้านเทคโนโลยี หรือเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรที่ยังปฏิบัติต่อเนื่องกันมา”

ที่มาซื้อขายยาง 2 แสนตัน

ข้อตกลงซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับเครือซิโนเคม บริษัทซึ่งดำเนินการภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการซื้อขายดังกล่าวเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนว่าด้วยความร่วมมือการค้าสินค้าเกษตรที่ลงนามเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 รัฐบาล และเป็นการเริ่มต้นโครงการความร่วมมือสร้างรถไฟไทย-จีนในปี 2558 โดยประเทศจีนพร้อมที่จะรับซื้อผลิตภัณฑ์ยางรวม 2 แสนตันจากประเทศไทย ทั้งนี้รัฐบาลทั้ง 2 ฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกันว่าร่างการดำเนินการสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางดังกล่าวคือ (1)ซิโนเคมเป็นผู้ซื้อฝ่ายจีน (2) กยท.เป็นผู้ขายฝ่ายไทย โดยแสดงความนับถือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน(การค้าต่างตอบแทน) โดยผลิตภัณฑ์ยางที่ซื้อขายระหว่างกันต้องเป็นยางที่ผลิตไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันที่จัดทำข้อตกลงฉบับนี้ ประกอบด้วย ยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 1.5 แสนตัน และยางแท่ง STR20 จำนวน 5 หมื่นตัน โดยทางจีนได้เริ่มรับมอบยางงวดแรกในเดือนเมษายนที่ผ่านมา และไทยเตรียมส่งมอบในงวดที่ 2 แต่ทางจีนได้ขอชะลอออกไป ไม่มีกำหนด โดยวงในระบุเป็นผลจากทางจีนไม่พอใจไทยกรณีผิดสัญญาในโครงการความร่วมมือทางรถไฟไทย-จีน



ระเบียบข่าวทั่วไทย

☛ ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ก็ต้องช่วยกันซื้อของไทย ใช้นของไทยกันให้มากขึ้น วันที่ 6-13 มิ.ย. 2559 นี้ ไปชิม-ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่คัดสรรมาจากทั่วประเทศกว่า 2,000 บูท ในงาน “OTOP Midyear 2016” จัดขึ้นที่อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ครั้งนี้ชูจุดขายความหลากหลายทั่วไทยหาได้ในที่เดียว

☛ “จิรวัดน์ โลหะ” ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.มหาสารคาม แจงข่าวว่า ได้เปิดโครงการ “ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” ที่บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส.สาขาวาปีปทุมเรียบร้อยแล้ว โดยเปิดขายทุกวันพฤหัสบดี เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรนำสินค้าผลผลิตตามฤดูกาลมาวางจำหน่ายสร้างรายได้เข้าครัวเรือน ซึ่งต่อยอดมาจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านกองทุนหมู่บ้าน วงเงิน 6 หมื่นล้านบาท มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 40 ราย

☛ ปะหน้ “ฉติ ทวนชีพ” ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาล ต.ห้วยยอด จ.ตรัง ฝากบอกมาว่า จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในช่วงเปิดภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2559 โดยจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน

☛ ดือนรับเดือนรอมฎอน บรรดาพ่อค้าและแม่ค้าในตลาดกิมหยง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้นำสินค้าที่จำเป็นมารองรับการจับจ่ายใช้สอยของทั้งชาวไทยและมาเลเซีย ได้แก่ หอมแดง น้ำมันพืช กระเทียม พุทราแห้ง น้ำตาลทราย และลูกอินทผลัม เพื่อเก็บกักตุนไว้ช่วงเดือนรอมฎอน หรือช่วงการถือศีลอด ที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมาแต่คาดว่าปริมาณการซื้อขายจะน้อยลงกว่าทุกปี เพราะราคายางพาราถูก เศรษฐกิจโดยรวมดดถอย ทำให้กำลังซื้อลดลงไปด้วย ขณะเดียวกันประชาชนใน จ.สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ต่างก็เดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างคึกคัก

‘อภิรดี’ สปีดผลงานครึ่งหลัง

เร่งลดค่าครองชีพ-ดันส่งออก-ระบายข้าว-เข้า/ไม่เข้าTPP



• อภิรดี ตันตราภรณ์

“อภิรดี” เร่งเครื่องต้นผลงานครึ่งปีหลัง งานหลักยังเน้นลดค่าครองชีพประชาชน โช่วแผนดันส่งออกสู่เป้าหมาย 5% ระบุยังไม่ตัดสินใจไทยเข้าร่วม TPP ซ้ำยังมีเวลาอีกตั้ง 2 ปี แต่ยกข้อดีด้านการค้า-การลงทุนเพียงขณะเตรียมระบายข้าวล็อตใหญ่ ลุ้นลดสต็อกเหลือ 8 ล้านตัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงทิศทางการทำงานนับจากนี้ว่า กระทรวงยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่กรมการค้าภายในดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการหนุนนิชย์...พาชิม โครงการธงฟ้า โครงการตลาดต้องชม เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาประหยัด ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค โดยโครงการหนุนนิชย์...พาชิม (ร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จราคาถูก)สามารถทำได้ตามเป้ากว่า

1 หมื่นร้านแล้ว จากนั้นกรมการค้าภายในจะทยอยเปิดรับสมัครเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น

ส่วนเรื่องการผลักดันการส่งออกนั้น กระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายการส่งออกทั้งปี 2559 ขยายตัวที่ 5% ซึ่งเป็นเป้าหมายโดยจะเร่งผลักดันการค้าในยุทธศาสตร์การส่งออกไปสู่การปฏิบัติให้มากที่สุดเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ แม้ว่าการส่งออกในเดือนเดือนเมษายนจะกลับมาติดลบ 8% โดยมีมูลค่าการส่งออกเพียง 1.55 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้ว ไทยยังคง

รักษาส่วนแบ่งในแต่ละตลาดไว้ได้ สะท้อนให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขันของไทยไม่ได้ลดลงตามมูลค่าการส่งออก ทั้งนี้ในครึ่งปีหลังยังมีปัจจัยบวก เช่น

ราคาสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลกปรับตัวขึ้น ราคาสินค้าเกษตรสำคัญๆ ของไทย เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน น้ำมันทรายมีทิศทางที่ดีขึ้นขณะที่สินค้ายานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ยังมีทิศทางที่ดี และยังคงขยายตัวเป็นบวก “ทิศทางการค้าของไทยในปีนี้มองว่าน่าจะใกล้เคียงปีที่ผ่าน

มา เนื่องจากสถานการณ์การค้าโลกยังผันผวน โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบโลกที่ยังลดลงอย่างต่อเนื่องและความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญหลายประเทศชะลอตัว แต่หลายกลุ่มสินค้าของไทยยังขยายตัวเป็นบวก”

นางอภิรดี กล่าวถึงความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(TPP) ซึ่งครอบคลุมประมาณ 40% ของมูลค่าการค้าโลกว่า หากไทยเข้าร่วม TPP จะส่งผลให้ไทยสามารถขยายการค้าการลงทุนไปยังสมาชิก TPP ที่เป็นตลาดใหญ่ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความ

พร้อมของไทยต่อความตกลง TPP จากการประชุมร่วมหลายฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ข้อสรุป 2 ประเด็นคือ ด้านการค้าและด้านการลงทุน โดยในส่วนของด้านการค้านั้น ถ้าไทยเข้าร่วม TPP ไทยจะเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์สูงสุดรองจากเวียดนาม สินค้าที่ได้รับผลดี เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้แปรรูป สินค้าข้าว เครื่องปรับอากาศ กุ้ง และปลา ส่วนตลาดที่คาดว่าจะส่งออกได้มากขึ้น เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม เม็กซิโก และอาเซียน

ด้านการลงทุนนั้นไทยถือว่าเป็นฐานการผลิตที่สำคัญและหากไทยเข้าร่วมจะทำให้ไทยจะทำให้นักลงทุนต่างชาติตัดสินใจวางแผนการลงทุนในไทยต่อไป ทั้งระยะสั้นและยาว โดยไม่ย้ายฐานไปลงทุนที่เวียดนามและมาเลเซีย แต่ประเด็นสำคัญคือไทยเองต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดโดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขและผ่อนคลายนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน เนื่องจากกฎระเบียบในไทยมีจำนวนมากและซับซ้อน แต่ทั้งนี้การจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมTPPนั้นไทยยังมีเวลาตัดสินใจอีก 2 ปี

สำหรับแผนการตลาดข้าวในต่างประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง กรมมีแผนจะจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางไปเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าภาครัฐและเอกชนที่แอฟริกาใต้และโมซัมบิก ในช่วงระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายนนี้ และในเดือนกันยายนจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยที่ยั่งยืน ส่วนการระบายข้าวในประเทศนั้นกรมการค้าต่างประเทศได้เตรียมเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 4/2559 ปริมาณรวม 2.24 ล้านตัน ถือเป็นล็อตใหญ่ที่สุดที่กระทรวงเคยระบายมา หากสามารถระบายได้หมดจะทำให้คงเหลือข้าวในสต็อกรัฐบาล 8 ล้านตัน จากปัจจุบันที่มีอยู่ 10-11 ล้านตัน และยังมีแผนที่จะเปิดประมูลตามความเหมาะสมต่อไป



☒ ส่งมอบเครื่องจักรกล...นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้มอบเครื่องจักรกลการเกษตร (รถเกี่ยวขนาดข้าวพร้อมอุปกรณ์) ให้แก่สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จำกัด ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว, อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา) เพื่อนำไปบริการสมาชิก โดยมีนายสมัย บุรีพัฒน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ นายณรงค์ศักดิ์ จันทรวงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จำกัด จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๙ น. ๒๒

ราคายาง

ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท/กก.

ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559
 กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	55.20	54.95	55.40	55.15
ชั้น 2	54.60	54.35	54.80	54.55
ชั้น 3	54.05	53.80	54.25	54.00
ชั้น 4	53.75	53.50	53.95	53.70
ชั้น 5	53.30	53.05	53.50	53.25

ยางแท่ง

STR5L	59.50	59.25	59.70	59.45
STR20	45.70	45.45	45.90	45.65
น้ำยางข้น 60% (Concentrated Latex 60%)	40.00	39.75	40.20	39.95

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าเก้าหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 55.25 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 6 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 54.19 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 6 สตางค์ ยางทองถิ่น กิโลกรัมละ 51.20 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 57.59 บาท ปรับลดลง 50 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 56.05 บาท ปรับลดลง 72 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 54.86 บาท ปรับลดลง 1.62 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 53.34 บาท ปรับลดลง 52 สตางค์ ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 45.09 บาท ราคาคงที่ สถานการณ์ราคาขายประจำวัน มีปริมาณยางแผ่นรมควันเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 91,700 กิโลกรัม ราคาน้ำยางสด กิโลกรัมละ 49.00 บาท ปรับตัวลดลง 1 บาท

ราคาขายตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 52.24 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเสนอขายอยู่ที่ 54.01 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 55.07 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 51.70 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 60 สตางค์ต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : ชลิตา กลิ่นชัย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

STAงบไตรมาส2 ล้นกำไร900ล้าน ซื้อเป้า14.20บาท

“STA” งบไตรมาส 2 ล้นกำไรสุทธิ 900 ล้านบาท โตขึ้น 74% จากปีก่อน พาดยอดขายพุ่ง 400,000 ตัน โบรกาเซียร์ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 14.20 บาท ล่องกำไรปี 59 เพิ่มขึ้น 1,400 ล้านบาท

นักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์

ฉบับที่ 28

STA

กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ขณะนี้กำหนดแนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท ศรีตรัง แอโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ให้ราคาเป้าหมายที่ 14.20 บาท โดยทิศทางผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/59 กำไรจะกลับมาฟื้นตัวขึ้นและทำสถิติสูงสุดใหม่

โดยในเบื้องต้นประเมินกำไรไตรมาส 2/59 ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ระดับ 900 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 74% จากช่วงปีก่อน และดีขึ้นเมื่อเทียบรายไตรมาส ซึ่งทางบริษัทน่าจะได้ประโยชน์อย่างมากจากราคายางที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2/59 เพราะทำสัญญาซื้อขายยางสำหรับส่งมอบเดือน มีนาคม-พฤษภาคมไว้ที่ 1.2-1.5 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม (ก.ก.) ขณะที่ต้นทุนยางในสต็อกค่อนข้างต่ำ

อีกทั้งยังคาดว่าแนวโน้มปริมาณยอดขายจะสามารถทำสถิติสูงสุดขึ้นได้

ใหม่ในไตรมาส 2/59 ที่ระดับ 400,000 ตัน ปรับเพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน และเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบไตรมาสแรก เป็นผลมาจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังประเมินภาพรวมงวดปี 2559 จะมีโอกาสทำกำไรสุทธิเติบโตถึงระดับ 1,401 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากงวดปี 2558 ที่ได้กำไรสุทธิ 1,118 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณยอดขายที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 1.3 ล้านตัน ปรับเพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อน และ GPM ที่เพิ่มขึ้นจากราคายางที่นิ่ง

ทั้งนี้ STA เป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 10-15% ของปริมาณการใช้ยางในตลาดโลก STA มีสถานะทางการเงินและความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งแม้ในช่วงขาลงในรอบที่ผ่านมา จึงคิดว่า STA เป็น proxy ที่น่าสนใจสำหรับราคาที่ยาคาดว่าจะพลิกฟื้นหลังจากที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว


โดยมีแรงหนุนมาจาก 1.อุปทานจากพื้นที่เพาะปลูกยางใหม่ลดลง 2.downside จำกัดเนื่องจากต้นทุน cup lump ที่ใกล้เคียงกับราคาขายในปัจจุบัน 3.อุปสงค์ที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอปีละ 2-4% จากยอดขายรายใหม่ในเอเชีย ซึ่งฝ่ายวิเคราะห์ไม่คิดว่าราคาจะวิ่งขึ้นแรงในปีนี้ แต่จะเป็นจำนวนที่เพียงพอที่จะทำให้ STA ได้อานิสงส์ด้วยรายได้จากยอดขาย และ GPM ที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีกำลังการผลิตสูงสุด และมีการประหยัดต่อ


ขนาดมากที่สุด

สำหรับราคาเป้าหมายของฝ่ายวิเคราะห์กำหนดไว้ 14.20 บาท อิงจาก P/E ปี 2559 ที่ 13 เท่า เท่ากับค่าเฉลี่ย 7 ปีย้อนหลัง โดยราคาหุ้นในปัจจุบันยังเหลืออัฟไซค์อีก 16.4% โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 4.3% ทั้งนี้ STA มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีกำลังการผลิตสูงที่สุดซึ่งจะทำให้บริษัทได้ประโยชน์มากที่สุดเมื่อสถานการณ์ในอุตสาหกรรมยางปรับตัวดีขึ้น ความเสี่ยงหลักต่อประมาณการของเรคือราคาที่ราคาอย่าง TSR20 ลดลงต่ำกว่า 1 เหรียญสหรัฐต่อก.ก. ■

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เตรียมพร้อมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ กระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่



 แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

 วันที่ข่าว : 8 มิถุนายน 2559

นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เตรียมพร้อมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมยางพาราฯ นายเชื่อง เพชรเล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยจะมีการแบ่งสถานีเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลรักษาสวนยางพารา สถานีเรียนรู้ที่ 2 ป้องกันกำจัดโรคนยางพารา สถานีเรียนรู้ที่ 3 การปลูกพืชร่วมยางพารา สถานีเรียนรู้ที่ 4 การจัดการดินปุ๋ยในสวนยางพารา และสถานีเรียนรู้ที่ 5 การทำปุ๋ยคอกและประมงสร้างรายได้ในสวนยางพารา

ทั้งนี้งานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ จะจัดขึ้นในทุกศูนย์เรียนรู้ที่มีอยู่ทุกอำเภอ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ มีการให้บริการและช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร และเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จัก และใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ ที่สำคัญเพื่อให้เกิดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริต่างๆ รวมทั้งมีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ให้เข้าถึงเกษตรกรและนำไปประยุกต์ใช้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

Rewriter : ชลิตา กลิ่นชัย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2559

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต๊กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,000 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 12,000 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สวงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.05 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.40 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 5.40 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 มิถุนายน ที่ราคา 5.20 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 55.65 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 มิถุนายน ที่ราคา 55.19 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 13.00 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด A

ตลาดผลไม้ ตรอกนอง จ.จันทบุรี 70.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

ตลาดผลไม้ ตรอกนอง จ.จันทบุรี 80.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน

ตลาดผลไม้แสนตุง จ.ตราด 26.00 บาท/กก.

ลองกองเบอร์หนึ่ง

ตลาดผลไม้แสนตุง จ.ตราด 38.00 บาท/กก.

ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย เกรด A

จูดร์บ๊อ กำนันสุทัศน์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 27.00 บาท/กก.

สุกร

สุตใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 76.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 35.50 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 310.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 175.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 มิถุนายน ที่ราคา 170.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--

ภาวะยาง AFET: ปิดวันนี้ RSS3 ไม่มีปริมาณการซื้อขาย ยังคงมีสัญญาคงค้าง 45 สัญญา

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 17:09:37 น.

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดวันนี้ ไม่มีปริมาณการซื้อขาย ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 45 สัญญา ไม่เปลี่ยนแปลง ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ
ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

JUL 16 53.75 - 0

AUG 16 52.05 - 0

SEP 16 51.45 - 0

รวม 0